



ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

พฤษภาคม 2552

สภาประจําหมู่บ้าน

จังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประจักษ์ วัฒนกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถิร ชัยวงษ์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมหมอดินตำบล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.52 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกาสลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านคู้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี



เปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2552
หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน” โดยมี
นายบัณฑิต ต้นศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนราชการกรมพัฒนา
ที่ดิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และหมอดินอาสาฯ สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงราย ให้การต้อนรับ ดร.ชาติชาย ฯ กล่าวว่า หมอดินอาสา
เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เป็นบุคคลที่มีความ
เสียสละอาสา เข้ามาทำงานให้ภาครัฐ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ในด้านส่วนตัว แต่มุ่งหวังให้การอาสาเข้ามาทำงานนี้บังเกิดแก่
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอด



เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานพัฒนาที่ดินเป็นพื้นฐานของการเกษตรของประเทศไทย เมื่อทรัพยากรดิน
เอื้ออำนวย จะทำให้กระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านพืช หรือสัตว์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี
แต่ละด้าน เป็นไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมอดินอาสาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการเกษตร
อยู่แล้ว แต่เพื่อให้กระบวนการผลิตทันต่อวิชาการที่พัฒนาไป จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ โดยการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการผลิตของตนเอง จะทำให้การประกอบวิชาชีพด้าน
การเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอแสดงความยินดีต่อกรมพัฒนาที่ดินที่มีตัวแทนในพื้นที่ ที่มีจิตใจเสียสละดังเช่นหมอดิน
อาสาสมัครนี้ กระทรวงเกษตรฯ หวังว่าการฝึกอบรมหมอดินอาสาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหมอดินอาสาทุกท่าน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้น ดร.ชาติชาย ฯ

ได้พบปะทักทายหมอดินอาสาที่มาฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนางยุวดี เชื้อเมืองพาน หมอดินอาสา
ประจำตำบลนางแล บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ต่อไป



www.crio1.com